

## **Khám Xét Học Sinh \*\***

Ban hội đồng quản trị hiện tại đang tìm cách để đảm bảo một môi trường học tập bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Để hỗ trợ Hội đồng đạt được những mục tiêu này, các nhân viên quan chức của học khu, tùy theo các yêu cầu dưới đây, có thể khám xét người và tài sản của học sinh, bao gồm tài sản được học khu giao cho học sinh sử dụng. Những cuộc khám xét như vậy có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, chúng tôi kiểm tra các tài sản của học khu cho học sinh mượn hoặc khi học sinh thuộc thẩm quyền của học khu tại các hoạt động do trường tài trợ.

Tất cả các cuộc khám xét học sinh do học khu tiến hành phải tuân theo các yêu cầu sau:

1. Nhân viên quan chức của học khu phải xác định rõ "sự hợp lý của việc nghi ngờ" dựa trên các dữ kiện cụ thể và rõ ràng để tin rằng học sinh tự đặt ra hoặc sở hữu một số vật phẩm (bao gồm, nhưng không giới hạn ở ma túy, rượu và vũ khí) gây nguy cơ tức thì hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho học sinh, nhân viên nhà trường và / hoặc những người khác tại trường;
2. Việc khám xét phải "hợp lý trong phạm vi." Điều đó nghĩa là, các biện pháp được sử dụng có liên quan một cách hợp lý đến mục tiêu của việc khám xét, khám xét dựa trên các trách nhiệm riêng của từng viên chức và (các) khu vực có thể chứa (các) vật khám xét và không bị xâm phạm quá mức do tuổi tác, giới tính, sự trưởng thành của học sinh và bản chất của vi phạm.

Việc kiểm tra tài sản của học khu cho học sinh mượn, có thể được tiến hành bất cứ lúc nào.

Chỉ được phép sử dụng những con chó có nhiệm vụ đánh hơi phát hiện ma túy và máy dò kim loại, hoặc các thiết bị phát hiện tương tự khi có sự cho phép rõ ràng của giám đốc hoặc người được chỉ định.

Các viên chức của học khu có thể thu giữ bất kỳ đồ vật nào là bằng chứng của việc vi phạm luật pháp, chính sách của Hội đồng quản trị, quy định hành chính hoặc nội quy của trường học, hoặc việc sở hữu hoặc sử dụng bị cấm theo luật, chính sách, quy định hoặc quy tắc đó.

Học sinh có thể bị các quan chức thực thi pháp luật khám xét tài sản của học khu cho học sinh mượn hoặc khi học sinh đó thuộc thẩm quyền của học khu.

Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ xây dựng một quy định hành chính để thực hiện chính sách này theo cách thức bảo vệ quyền lợi của học sinh và cung cấp một môi trường học tập an toàn mà không có sự can thiệp bất hợp lý. Các quy định đối với thông báo của nhân viên, học sinh và phụ huynh / người giám hộ về chính sách của Hội đồng và quy định sẽ được kèm theo.

**KẾT THÚC CHÍNH SÁCH**

---

**(Các) Tham chiếu Pháp lý:**

[ORS 332.107](#)

[OAR 581-021-0050 to -0075](#)

New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985).

State ex. rel. Juv. Dept. v. M.A.D., 233 P3d. 437, 348 Or. 381 (2010).

State v. B.A.H., 263 P3d. 1046, 245 Or. App. 203 (2011).

State v. A.J.C., 326 P3d. 1195, 355 Or. 552 (2014).